

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử theo Kế hoạch số 399/KH-BCĐ389 ngày 10/10/2020

Thực hiện Công văn số 2015/BCĐ ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Quảng Trị về báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ389 ngày 09/10/2020 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả như sau:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch 6112/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung cũng như trong hoạt động thương mại điện tử nói riêng.

2. Công tác báo cáo, thông tin, tuyên truyền

Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389/ĐP.

3. Kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý

Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị chưa phát hiện vi phạm trong thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử theo lĩnh vực được phân công.

4. Thuận lợi và khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và các địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP, của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các chính sách, quy định của pháp luật làm cơ sở cho hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng hoàn thiện và đầy đủ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tố giác hành vi vi phạm được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, của các lực lượng

chức năng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân và hạn chế tình trạng tiếp tay, làm ngơ, bao che cho các đối tượng vi phạm.

Hoạt động phối hợp giữa các ban ngành, địa phương được thực hiện tương đối tốt góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Bên cạnh thuận lợi thì việc tuyên truyền văn bản, chính sách pháp luật về hướng dẫn đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử còn hạn chế.

5. Một số kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị Ban Chỉ đạo 389/ĐP và Sở Công thương phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác chống buôn lậu, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

6. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Chỉ đạo đơn đốc các phòng có liên quan thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trong lĩnh vực được phân công./.

Nơi nhận:

- BCD 389/ĐP (để b/cáo);
- Lưu: VT, TĐC, QLTCCL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thiêm